



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลตะโหมด ตำบลแม่ขี อำเภอดงหลวง  
จังหวัดพัทลุง  
ที่ พท ๐๐๓๒.๓๐๑/๖/๙๒๑ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติโครงการฯ และขออนุญาตจัดประชุมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหน่วยงาน  
ในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์  
ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโหมด

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มุ่งเน้นให้หน่วยงานเป้าหมายให้ความสำคัญและร่วมพลังในการเปิดเผยข้อมูลและการให้บริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงานเป็นหลัก ภายใต้แนวคิด“จุดพลังแห่งความร่วมมือ”(The Power of Collaboration) ตัวชี้วัดที่ ๘ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในประเด็นหัวข้อ MOIT ๒๐ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ สำหรับเรื่อง การป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานถือเป็นประเด็นสำคัญที่โรงพยาบาลตะโหมดต้องการสื่อสารและชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรได้รับทราบ และมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง อันจะนำไปสู่การป้องกันการเกิดการทุจริตในหน่วยงาน จึงเห็นควรที่จะจัดการประชุมให้ความรู้ในเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านทุจริตในโรงพยาบาลตะโหมด โดยกำหนดจัดการประชุม ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อาคารผู้สูงอายุ โรงพยาบาลตะโหมด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ผ่านอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยคณะกรรมการด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) เป็นผู้ดำเนินการให้ความรู้และชี้แจงในการจัดประชุมดังกล่าวในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และเห็นควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตะโหมดเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

(นางวันดี ชนะสิทธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- อนุมัติ/อนุญาต

(นายวิชัย สว่างวัน)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโหมด